

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 09/6/2023 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra);

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-HĐPH ngày 09/3/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023;

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang thông báo kết quả kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các nội dung sau đây:

I. ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra thực tế tại trụ sở 04 đơn vị cấp huyện và 16 đơn vị cấp xã. Cụ thể như sau:

Stt	Đơn vị	Thời gian
1	UBND thành phố Châu Đốc; UBND các phường, xã: phường Châu Phú A, phường Châu Phú B, phường Vĩnh Mỹ và xã Vĩnh Nguơn.	Ngày 11/7/2023
2	UBND huyện Thoại Sơn; UBND các xã, thị trấn: xã Thoại Giang, xã Định Thành, xã Vĩnh Trạch, thị trấn Phú Hòa.	Ngày 12/7/2023
3	UBND huyện Tri Tôn; các UBND các xã, thị trấn: xã Lạc Quới, xã An Tức; xã Lương An Trà và thị trấn Tri Tôn.	Ngày 13/7/2023
4	UBND huyện Châu Thành; UBND các xã, thị trấn: xã Vĩnh Lợi, xã An Hòa; xã Bình Hòa và thị trấn An Châu.	Ngày 14/7/2023

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động PBGDPL

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, các đơn vị được kiểm tra đều ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2023.

Các Phòng Tư pháp đã tham mưu kịp thời cho UBND cùng cấp, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Việc thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Về đội ngũ cán bộ quản lý công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện tại các đơn vị được kiểm tra quan tâm rà soát, củng cố và kiện toàn khi có sự thay đổi về thành viên. Theo số liệu kiểm tra tại các đơn vị, Hội đồng phối hợp PBGDPL tại 04 huyện, thành phố hiện có 118 thành viên¹. Tuy nhiên, các huyện, thành phố cần lưu ý ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và phân công trách nhiệm của từng thành viên, giúp các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL quan tâm thực hiện hoặc chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác này trên địa bàn.

Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL tại Phòng Tư pháp là Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng và 01 chuyên viên phụ trách quản lý công tác PBGDPL trên địa bàn. Trên địa bàn cấp xã, công chức Tư pháp được giao làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ này tại cơ sở.

Các địa phương được kiểm tra thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Tại địa bàn 04 huyện, thành phố: Thoại Sơn, Tri Tôn, Châu Thành và Châu Đốc có **61** báo cáo viên pháp luật cấp huyện² và **622** tuyên truyền viên pháp luật cấp xã³. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được quan tâm bồi dưỡng, cung cấp tài liệu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Kết quả kiểm tra tại các địa phương phản ánh một số hạn chế như sau: sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị cũng như các thành viên trong Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện đôi lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ, chỉ phối hợp

¹ Huyện Thoại Sơn: 30 thành viên; huyện Tri Tôn: 32 thành viên; huyện Châu Thành: 29 thành viên; thành phố Châu Đốc: 30 thành viên.

² Huyện An Phú: 10; huyện Phú Tân: 16; huyện Chợ Mới: 19; thành phố Long Xuyên: 43.

³ Huyện An Phú: 105; huyện Phú Tân: 208; huyện Chợ Mới: 202; thành phố Long Xuyên: 376.

theo chuyên đề; đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã chưa tham gia nhiều vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Về các hình thức PBGDPL

Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có sự quan tâm đổi mới. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù cũng được các địa phương quan tâm thực hiện. Một số mô hình đem lại hiệu quả được địa phương thực hiện trong thời gian qua như “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh”, “Câu lạc bộ pháp luật cộng đồng” (huyện Châu Thành); mô hình “Tiếng loa tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng xe lưu động” (thành phố Châu Đốc); mô hình “Tổ tự quản nhà trọ công nhân”, “Camera an ninh trật tự” (huyện Thoại Sơn).

Trong 6 tháng đầu năm, các huyện, thành phố được kiểm tra đã tổ chức 364 cuộc tuyên truyền miệng với 33.087 lượt người tham dự, cấp phát miễn phí 22.100 tài liệu pháp luật. Thường xuyên phát sóng chương trình PBGDPL trên Đài truyền thanh tại địa bàn các huyện, thành phố. Trong đó, huyện Tri Tôn và thành phố Châu Đốc có nhiều hoạt động nổi bật trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Bên cạnh các hình thức PBGDPL truyền thống, các địa phương đăng tải các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật và vận hành thường xuyên trên Cổng Thông tin điện tử các huyện, thành phố và cấp phát các loại tài liệu pháp luật.

c) Việc thực hiện Ngày Pháp luật

Đa số các cơ quan đều tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật với tần suất thực hiện 01 lần/tháng. Hình thức sinh hoạt Ngày Pháp luật chủ yếu thông qua tuyên truyền miệng tại các hội nghị, họp cơ quan, hoặc kết hợp nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật trong các buổi sinh hoạt nội bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, 04 huyện, thành phố đã tổ chức **332** cuộc sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ hằng tháng, hằng quý với hơn **16.434** lượt người tham dự. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp huyện Thoại Sơn cần quan tâm tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật trên địa bàn huyện thường xuyên và hiệu quả.

d) Về tử sách pháp luật

Theo Công văn số 83/UBND-NC ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Khoản 2 Điều 15 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu không tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị,

địa phương thực hiện việc lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định về quản lý tài sản công.

Ngoài ra, thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Công văn số 988/STP-PBGDPL ngày 06/6/2023 về việc hướng dẫn một số nội dung về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Trong đó, đề nghị các địa phương rà soát, báo cáo tình hình thực hiện việc quản lý các tủ sách pháp luật tại địa phương.

Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn phần lớn đã bàn giao Tủ sách pháp luật cho Trung tâm học tập cộng đồng quản lý, khai thác. Huyện Thoại Sơn, thành phố Châu Đốc vẫn đang trong quá trình tiến hành sáp nhập các tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn.

đ) Về kinh phí đảm bảo công tác PBGDPL và công tác hòa giải ở cơ sở

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều quan tâm bố trí kinh phí thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở ngay từ đầu năm và cơ bản đảm bảo theo yêu cầu công việc.

Năm 2023, nguồn kinh phí ngân sách nhà nước phân bổ thường xuyên cho công tác PBGDPL tại các huyện, thành phố là 100.000.000 đồng (huyện Châu Thành), 114.000.000 đồng (huyện Tri Tôn), 50.000.000 đồng (huyện Thoại Sơn), 85.000.000 đồng (thành phố Châu Đốc).

Các huyện, thành phố đều có bố trí kinh phí hỗ trợ cho các Tổ hòa giải từ đầu năm 2023, cụ thể kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa giải/hoà giải viên năm 2023 là **247.400.000 đồng**, trong đó kinh phí đã chi thù lao là **73.850.000 đồng**.

Trên địa bàn 16 xã, phường, thị trấn được kiểm tra, đa số được cấp 15.000.000 đồng để thực hiện công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở.

Tuy nhiên, kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở không được phân bổ riêng mà được Ủy ban nhân dân cấp xã vận dụng trong kinh phí ngân sách nhà nước được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Việc huy động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở tại các đơn vị được kiểm tra hầu như không có.

3. Thực hiện hòa giải ở cơ sở

- Công tác hòa giải ở cơ sở nhìn chung được các huyện, thành phố quan tâm thực hiện tốt. Theo kết quả kiểm tra, các huyện, thành phố có tỷ lệ hòa giải

thành cao (huyện Châu Thành: 100%, huyện Tri Tôn: 91.73%, huyện Thoại Sơn: 97.94%, thành phố Châu Đốc: 94.6%).

- Việc chi thù lao cho các hòa giải viên trực tiếp tham gia công tác hòa giải được các huyện, thành phố thực hiện theo quy định tại Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Đối với việc chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải) là 100.000 đồng/tổ hòa giải/tháng, được quy định tại Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua kiểm tra, các xã, phường, thị trấn đảm bảo thực hiện nội dung này.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra tại các địa phương, hoạt động hòa giải ở cơ sở gặp một số khó khăn:

- Thành viên Tổ hòa giải mới được kiện toàn nên kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải chưa đồng đều.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, số liệu theo báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra của một số địa phương chưa thống nhất với số liệu ghi nhận được trong Sổ Theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Theo kiến nghị tại các đơn vị được kiểm tra, chế độ, kinh phí hoạt động hòa giải ở cơ sở được quan tâm nhưng vẫn còn thấp, chưa huy động được các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác này.

4. Về chuẩn tiếp cận pháp luật

- UBND các huyện, thành phố đã ban hành Quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và thực hiện đăng tải các Quyết định công bố kết quả về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử của cấp huyện theo đúng quy định (trước ngày 10/02/2023).

- Các địa phương tổ chức triển khai hướng dẫn các xã, phường, thị trấn cách tính điểm, thành phần và cách thức lập hồ sơ minh chứng theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

- Đoàn kiểm tra lưu ý UBND cấp huyện tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tuy nhiên, do một số tiêu chí mới ban hành có thay đổi so với các quy định trước đây, vì vậy, một số xã, phường, thị trấn còn lúng túng khi bước đầu thực hiện theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Từ thực tế triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, Đoàn kiểm tra đề xuất, kiến nghị như sau:

1. Đối với công tác PBGDPL

- Ủy ban nhân dân cấp huyện quan tâm bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

- Đề nghị Phòng Tư pháp tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện duy trì tổ chức họp Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng để đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng và từng thành viên, từ đó, làm cơ sở để định hướng xây dựng Kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo.

- Các thành viên Hội đồng quan tâm bám sát Kế hoạch hoạt động của Hội đồng; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương và tổ chức triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực Hội đồng và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Các huyện, thành phố cần quan tâm thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, cần căn cứ vào tình hình địa phương để lựa chọn đối tượng tuyên truyền cho phù hợp nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội có nguy cơ diễn ra tại cơ sở.

- Đối với các địa phương chưa thực hiện việc sáp nhập Tủ sách pháp luật, đề nghị tiếp tục rà soát, thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 83/UBND-NC ngày 22/01/2020 về việc thực hiện Khoản 2 Điều 15 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Đồng thời, báo cáo kết quả về Sở Tư pháp theo yêu cầu tại Công văn số 988/STP-PBGDPL.

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố quan tâm tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai đến các ban, ngành và cơ sở bố trí thời gian để sinh hoạt riêng về Ngày Pháp luật, hạn chế tình trạng lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan; đảm bảo hiệu quả, thực chất. Triển khai thực hiện các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.

- Xây dựng các mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật; khi triển khai, kế thừa các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật sẵn có thì cần có kế

hoạch thực hiện đảm bảo hiệu quả và thực chất; từ đó, tạo cơ sở để đề xuất nhân rộng trên địa bàn và toàn tỉnh.

- Phát huy vai trò, tiềm lực của công nghệ thông tin và mạng xã hội trong phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm vận dụng các trang mạng xã hội (facebook, zalo...) để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng, linh hoạt hơn.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công chức tư pháp chủ động tham mưu phối hợp với công chức, bộ phận liên quan, đoàn thể triển khai mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đảm bảo cho người dân tiếp cận pháp luật thực chất.

2. Đối với công tác hòa giải ở cơ sở

- Các đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai củng cố, kiện toàn các Tổ Hòa giải trên địa bàn các xã, phường, thị trấn đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng đúng yêu cầu về chất lượng; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở.

- UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm đến chế độ của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, đảm bảo các mức chi cho công tác hòa giải được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

- Huy động nguồn nhân lực (luật sư, luật gia, người đã và đang là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, công an xã, cán bộ, công chức công tác trong lĩnh vực pháp luật, bộ đội biên phòng cư trú) trên địa bàn tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở, để người dân được hướng dẫn việc áp dụng pháp luật, đưa ra được tiên liệu hậu quả pháp lý bất lợi nếu các bên không lựa chọn con đường hòa giải mà chọn con đường khiếu nại, tố cáo hay khởi kiện.

3. Đối với việc thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật

- UBND cấp huyện tiếp tục chỉ đạo UBND cấp xã quan tâm công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đảm bảo người dân được tiếp cận pháp luật trên thực tế. Đây cũng là một chỉ tiêu để đánh giá, xét công nhận xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao.

- Để đảm bảo việc chấm điểm các chỉ tiêu trong tiêu chí tiếp cận pháp luật, UBND cấp huyện cần nêu rõ trong quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các xã, phường, thị trấn giữa nguồn kinh phí PBGDPL và kinh phí hòa giải ở cơ sở.

- Đề nghị cấp huyện hướng dẫn các xã, phường, thị trấn lập và hoàn thiện hồ sơ minh chứng, thực hiện tốt công tác đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn

tiếp cận pháp luật năm 2023. Trình tự, thủ tục công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải thực chất, chặt chẽ, đúng thời gian quy định và gắn với tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Cục PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;
- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;
- UBND thành phố Châu Đốc, huyện Thoại Sơn, huyện Châu Thành, huyện Tri Tôn;
- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, PBGDPL.

**TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

**GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Cao Thanh Sơn**